

KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

TS. NGUYỄN HỒNG DIỆP(*)

Ngày nhận bài: 13/3/2023

Ngày thẩm định: 20/3/2023

Ngày duyệt đăng: 20/5/2023

Tóm tắt: Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập nhiều nội dung liên quan đến xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt được Tổng Bí thư khẳng định đó là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là khát vọng hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của lịch sử, là mong muốn, nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta. Bài viết luận giải các đặc trưng, cơ sở của khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, từ đó xác định định hướng cơ bản để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khóa: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phồn vinh, hạnh phúc; chủ nghĩa xã hội

1 Đặc trưng và cách thức luận giải đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phồn vinh là giàu có, thịnh vượng, phát triển tốt đẹp. Hạnh phúc có nhiều cách hiểu khác nhau, là sự cân bằng về cảm xúc, hài lòng trong cuộc sống, thỏa mãn đầy đủ những nhu cầu. Tựu trung lại, hạnh phúc là trạng thái cảm xúc được biểu thị bởi cảm giác vui vẻ, thỏa mãn, hài lòng và đủ đầy. Như vậy, đất nước phồn vinh, hạnh phúc là đất nước giàu có thịnh vượng, phát triển bền vững và ổn định, con người được hưởng đầy đủ những

giá trị về vật chất và tinh thần, có điều kiện phát triển toàn diện, mọi chủ trương, chính sách đều hướng đến con người, vì con người và cho con người. Đối lập với phồn vinh, hạnh phúc là nghèo nàn, lạc hậu, bất bình đẳng, mất dân chủ,... Theo đó, bài viết xác định những đặc trưng cơ bản của đất nước phồn vinh, hạnh phúc là: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình

(*) Trường Đại học Chính trị

đăng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới⁽¹⁾.

Về cách thức làm nổi bật những đặc trưng của đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã liệt kê các dấu hiệu nội hàm của đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giúp người đọc thấy được cụ thể, đầy đủ, toàn diện các đặc trưng, mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Hệ thống đặc trưng là tất yếu khách quan của một chế độ xã hội ưu việt, xuất phát vừa từ nhu cầu thực tiễn, vừa từ quy luật phát triển tất yếu của loài người, thể hiện sự phù hợp lại chế độ chính trị đã lỗi thời, lạc hậu cần phải thay thế bằng một chế độ xã hội mới, tốt đẹp hơn. Mặc dù các đặc trưng đó là khách quan, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, nhưng trọng tâm vẫn là vấn đề con người, tất cả các đặc trưng khác đều hướng đến một xã hội thực sự vì con người, con người là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách.

Ngoài phương pháp liệt kê, bài viết còn kết hợp sử dụng phương pháp tiểu đối trong từng câu và từng khổ, tạo nên sự tương phản giữa chế độ chính trị đã lỗi thời và chế độ chính trị tiên bộ. Theo đó, sự đối lập được thể hiện ở một xã hội phát triển thực sự vì con người, đối lập với vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, đối lập với gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiên bộ, nhân văn đối lập với cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé”, vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, đối lập với khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường; một hệ thống chính trị quyền lực thực sự thuộc về nhân dân,

do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có.

Với những cách thức như trên, kết hợp với việc sử dụng ngôn từ ngắn gọn, súc tích, sống động với những minh chứng cụ thể trong từng nội dung, tạo nên sức hấp dẫn, giàu sự khơi gợi, tác động mạnh mẽ vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của người đọc. Như vậy, bài viết muốn khẳng định phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là lựa chọn tất yếu phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử, là giá trị đích thực mà chúng ta hướng tới: “Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi⁽²⁾”.

2. Cơ sở vững chắc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khát vọng được hiểu là mong muốn cao và bền bỉ nhằm đạt được mục đích mà con người theo đuổi. Khát vọng là trạng thái tinh thần ở dạng tiềm năng thôi thúc mỗi người hành động để vươn tới mục đích. Khát vọng được thực hiện bằng hệ thống các động lực thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động của con người, gắn liền với sự nỗ lực, ý chí quyết tâm cao, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh để đạt tới mục đích. Khát vọng xuất hiện trong mối quan hệ giữa nhu cầu con người với thực tiễn xã hội và những điều kiện bảo đảm cho những mong muốn đó trở thành hiện thực. Khát vọng chính đáng luôn gắn liền với sự ý thức và tự ý thức sâu sắc về khả năng, bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ với bản thân, cộng đồng và xã hội. Khát vọng dân tộc thể hiện nhu cầu, ước vọng của đại đa số cộng đồng cư dân trong một quốc gia và nó chịu sự tác động bởi các điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Nội dung của bài viết của Tổng Bí thư khẳng định, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân ta không phải là ý muốn chủ quan, duy ý chí, mà hoàn toàn dựa trên cơ sở lý luận khoa học, đã được thực tiễn

kiểm nghiệm, đúc kết trong thực tiễn lao động, sáng tạo của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, ***cơ sở vững chắc để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được Tổng Bí thư đưa ra như sau:***

Thứ nhất, lịch sử dựng nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc đã hun đúc trong mỗi người dân Việt Nam khát vọng về một nền độc lập, một đất nước hùng cường. Trong bài viết, Tổng Bí thư đã khái quát lịch sử dân tộc Việt Nam: “Như chúng ta đều biết, nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ, hy sinh để chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”⁽³⁾. Theo đó, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đặc biệt là trải qua các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, đã hun đúc khát vọng phát triển, tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Đây chính là cơ sở thực tiễn đã được lịch sử dân tộc Việt Nam chứng minh. Mặc dù, ý niệm về đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi thời kỳ có nội hàm khác nhau, tùy theo điều kiện lịch sử, nhưng dấu hiệu nội hàm của nó ngày càng được bổ sung và phát triển đầy đủ. Trong thời kỳ phong kiến phương Bắc xâm lược, đó là khát vọng về độc lập chủ quyền quốc gia với “*Sông núi nước Nam vua Nam ở*” của Lý Thường Kiệt và khát vọng về một đất nước phú cường đời đời bền vững “*Non sông nghìn thuở vững âu vàng*” dưới thời vua Trần Nhân Tông. Tiếp nối khát vọng phát triển đất nước hùng cường, giàu mạnh của cha ông, đến thời đại Hồ Chí Minh là khát vọng độc lập dân tộc. Qua hơn 35 năm đổi mới, dấu hiệu nội hàm đó hoàn thiện đầy đủ hơn, Đại hội lần thứ XIII của Đảng (năm 2021) xác định: “*Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”⁽⁴⁾. Như vậy, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nguồn lực tinh

thần luôn thường trực trong tâm thức của các thế hệ người Việt Nam từ xưa đến nay. Đó là sức mạnh nội sinh, cội nguồn tạo nên những kỳ tích trong suốt tiến trình hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Do vậy, cơ sở của khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc có nguồn gốc sâu xa từ những ngày đầu dựng nước, giữ nước của dân tộc, khát vọng này đang được tiềm ẩn, chất chứa trong mỗi người dân Việt Nam, khi có những tác động tích cực, trong những điều kiện thuận lợi, khát vọng này sẽ được khơi dậy.

Thứ hai, chế độ chính trị - xã hội mà chúng ta đang xây dựng, dựa trên học thuyết tiến bộ, cách mạng trong thời đại ngày nay. Chế độ chính trị - xã hội tiến bộ là mục tiêu vươn tới, là động lực tinh thần, đồng thời là điều kiện, môi trường thuận lợi để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “*Chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác - Lênin trong thời đại ngày nay*”⁽⁵⁾. Để luận chứng cho vấn đề này, Tổng Bí thư đã sử dụng phương pháp đối lập để khẳng định sự lựa chọn chế độ chính trị chúng ta là đúng đắn, khẳng định khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là hoàn toàn thực tế, không phải ảo tưởng, chủ quan duy ý chí. Theo đó, Tổng Bí thư phân tích những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, không thể tự khắc phục, chỉ có dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, dựa trên học thuyết Mác - Lênin các mâu thuẫn đó mới mất đi. Trong xã hội tư bản, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mang tính xã hội hóa cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất đã dẫn đến hàng loạt hệ lụy trên tất các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là khủng hoảng kinh tế - tài chính dẫn đến suy thoái kinh tế, thất nghiệp, gia tăng khoảng cách giàu - nghèo; khủng hoảng năng lượng, lương thực, dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái môi trường sinh thái. Chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất dẫn đến hệ thống quyền lực chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của

các tập đoàn tư bản lớn. Đó là một bộ phận rất nhỏ, thậm chí chỉ 01% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát tới 3/4 nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng và do đó chi phối toàn xã hội, dẫn đến phong trào “99 chống lại 1” và rêu rao bình đẳng về quyền, nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó, dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng không thực chất,... Từ sự phân tích, luận chứng đó, Tổng Bí thư khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”⁽⁶⁾. Như vậy, với sự lập luận chặt chẽ, minh chứng rõ ràng, thiết thực, Tổng Bí thư khẳng định chế độ chính trị - xã hội tốt đẹp là môi trường, điều kiện thuận lợi để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ ba, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội khẳng định vai trò chủ thể trực tiếp, là hạt nhân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã lựa chọn đúng học thuyết cách mạng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”⁽⁷⁾. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng luôn kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Để giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, Đảng “thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị”⁽⁸⁾; Đảng thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bổ

sung phát triển lý luận. Như vậy, trong quá trình khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần định hướng, khơi gợi, phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, khắc phục những trở ngại tạo động lực cho quá trình phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam chính là hạt nhân nòng cốt đảm đương được sứ mệnh này.

Thứ tư, thành tựu qua hơn 35 năm đổi mới đất nước là cơ sở thực tiễn để củng cố vững chắc niềm tin vào khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung bài viết đã đưa ra các số liệu so sánh trước đổi mới (năm 1986) và trong đổi mới, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từ những thành tựu đạt được sau hơn 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”⁽⁹⁾.

3. Ý nghĩa của khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khát vọng phát triển có vai trò rất quan trọng, là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô địch cho dân tộc. Đó là sự cộng hưởng khát vọng của mỗi cá nhân, nếu được định hướng và hình thành dựa trên đường lối, chủ trương đúng đắn, sẽ trở thành nguồn lực nội sinh tiềm tàng cho toàn bộ quá trình phát triển của dân tộc. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng **thể hiện trên một số nội dung sau:**

Một là, thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Sự thống nhất về nhận thức được thực hiện thông qua việc lý giải chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm vững chắc cho đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo tác giả Nguyễn Trọng Lượng: “Bài viết đã mang đến cho mỗi người dân Việt Nam những nhận thức khoa học và đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bài viết đã

lý giải cặn kẽ, thuyết phục lý do vì sao dân tộc Việt Nam kiên định, kiên trì với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội⁽¹⁰⁾. Bài viết khẳng định chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ. Tuy nhiên, những hạn chế, khiếm khuyết của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến nhiều hệ lụy cho sự phát triển bền vững của xã hội và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới khắc phục được những khiếm khuyết đó, thực sự đem lại cho nhân dân cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc. Sự thống nhất về nhận thức tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hai là, truyền cảm hứng, cổ vũ động viên tinh thần của toàn Đảng, toàn dân trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bài viết được công bố vào dịp Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do vậy, bài viết có tác động rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tác giả Nguyễn Thị Phương Thủy khẳng định: “Với ngôn từ giản dị, dễ hiểu, với những luận cứ lý luận khoa học và thực tiễn sâu sắc, xác thực, bài viết *Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam* của Tổng Bí thư đã có sức truyền cảm, lan tỏa mạnh mẽ, củng cố vững chắc niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam⁽¹¹⁾”.

Ba là, củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc không phải là ảo tưởng, hão huyền mà hoàn toàn có cơ sở. Theo tác giả Phùng Hữu Phú, đó “là một khát vọng

bất nguồn từ niềm tin vững chắc vào cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; vào bản lĩnh và những kinh nghiệm dày dặn mà Đảng, nhân dân ta đã kiểm nghiệm, đúc kết trong thực tiễn lao động, sáng tạo suốt mấy chục năm qua. Đó cũng không phải là khát vọng giản đơn, xuôi chiều, mà là khát vọng được bồi đắp trên cơ sở phân tích, dự báo, lường đoán kỹ lưỡng những thời cơ, thuận lợi có thể nắm bắt, phát huy; đồng thời tinh táo cân nhắc, tính toán những khó khăn, thách thức bên ngoài, những yếu kém, trở ngại bên trong cần phải kiên quyết khắc phục, thích ứng, vượt qua với phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến, nhạy bén chớp thời cơ, chủ động ứng phó với nguy cơ, chuyển hóa nguy cơ thành vận hội phát triển⁽¹²⁾”.

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã minh chứng các số liệu qua 35 năm đổi mới, đó là kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; nghèo đói giảm nhanh; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố với những số liệu cụ thể: “Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế bắt đầu phát triển và phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 35 năm qua với mức tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỉ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD⁽¹³⁾”. Những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được là minh chứng sống động và đầy thuyết phục để củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm cho mọi người cùng tự nguyện, tự giác đem sức lực, tài năng, trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bốn là, khẳng định với bạn bè quốc tế về ý chí quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Tác giả Phuvông Ûnkhămxên, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào khẳng định: “Sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi cảm thấy hết sức ấm lòng và như được tiếp thêm nguồn sức mạnh trong việc thực hiện vai trò của người chiến sĩ cách mạng theo con đường chủ nghĩa Mác - Lênin đi tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội”⁽¹⁴⁾. Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp cũng thừa nhận: “Đảng Cộng sản Pháp vui mừng trước sự phát triển kinh tế tích cực của Việt Nam và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Pháp trong đó có đóng góp của quan hệ kênh Đảng”⁽¹⁵⁾. Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Cộng sản Hoa Kỳ,... đều bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những nhận định của bạn bè quốc tế năm châu về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư là minh chứng thực tiễn thời sự, khẳng định giá trị tích cực, tiên bộ của chế độ chính trị - xã hội ở Việt Nam.

Năm là, đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, đòi phủ nhận khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân ta. Khi bài viết được đăng tải, các thế lực thù địch ra sức chống phá, suy diễn các nội dung trong bài viết bằng cách phát tán nhiều bài viết, bình luận xuyên tạc các nội dung trong bài viết, trên nền tảng mạng xã hội và một số website, tờ báo nước ngoài có tư tưởng phản động chống phá Việt Nam như: Danlambao, kênh VOA Tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do,... Thủ đoạn của các thế lực thù địch là phủ nhận con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang tiến hành và không thể hiện thực hóa được khát vọng về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Song, bằng lập luận chặt chẽ cả lý luận và thực tiễn, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót không thể khắc phục của chủ nghĩa tư bản từ ngày ra đời đến nay là minh chứng để phê phán các quan điểm sai trái. Với tinh thần biện chứng khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư khẳng định việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là quá trình

vừa tìm tòi, vừa bổ sung, tổng kết, hoàn thiện, quanh co, phức tạp: “quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”⁽¹⁶⁾. Theo đó, trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ khó tránh khỏi khó khăn, thậm chí có những lúc quanh co, nhưng đó không phải là lựa chọn sai lầm □

(1), (2), (3), (5), (6), (8), (9), (13) và (16) Nguyễn Phú Trọng, *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.21-22, 24, 22, 18, 22, 30, 34, 31 và 25

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.110

(7) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.289

(10) Nguyễn Trọng Lương, “Bài viết có tính định hướng cao và giá trị thực tiễn sâu sắc”, *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.37

(11) Nguyễn Thị Phương Thủy, “Vững chắc niềm tin vào con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội”, *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng*, Sđd, tr.86

(12) Phùng Hữu Phú, *Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII*, Tạp chí Cộng sản điện tử, <https://www.tapchicongsan.org.vn>, tr.31

(14) Phuvông Ûnkhămxên, “Cảm nhận về bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng*, Sđd, tr.602

(15) Denis Rondepierre, “Đảng Cộng sản Pháp vui mừng trước sự phát triển kinh tế tích cực của Việt Nam”, *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng*, Sđd, tr.647